



<p>ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต (กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรรศึกษา รายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)</p>	<p>ผู้ขายผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผู้ออกผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อผลิตภัณฑ์ : บัตรเครดิตกสิกรไทย 12 กันยายน 2564</p>
<p>1. คำอธิบายผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตกสิกรไทยโดยย่อ</p>	
<p>บัตรเครดิตนี้ใช้เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการแทนการใช้เงินสด และท่านจะต้องชำระเงินในภายหลัง โดยมีระยะเวลาในการชำระคืน โดยปลอดดอกเบี้ยหากชำระเต็มจำนวนตามวันครบกำหนด โดยมีระยะเวลาสูงสุด 45 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการและสามารถใช้บัตรเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้</p>	
<p>2. ลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตกสิกรไทย</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ● วงเงินบัตรเครดิต : สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเฉลี่ยในบัญชีเงินฝาก หรือไม่เกิน 10% ของยอดเงินฝาก เงินลงทุนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย* ● ชำระคืนเต็มจำนวนหรือขั้นต่ำ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตในแต่ละเดือน ตั้งแต่รอบบัญชีเดือนเมษายน 2563 ถึง รอบบัญชีเดือนธันวาคม 2564 - 8% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตในแต่ละเดือน ตั้งแต่รอบบัญชีเดือนมกราคม 2565 ถึง รอบบัญชีเดือนธันวาคม 2565 - 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตในแต่ละเดือน และไม่น้อยกว่า 1,000 บาท/รอบบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชีเดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป ● จำนวนเงินสดล่วงหน้าที่สามารถเบิกถอนได้ในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 2,000 บาท ● ดอกเบี้ย : 16% ต่อปี สำหรับบริการชำระคืนขั้นต่ำ หรือชำระคืนบางส่วน หรือชำระล่าช้า หรือไม่ได้ชำระ โดยคิดดอกเบี้ยสำหรับยอดหนี้คงค้างนับจากวันซื้อสินค้าหรือบริการ ● ดอกเบี้ยกรณีเบิกถอนเงินสด : 16% ต่อปี โดยนับจากวันที่ถอนเงิน 	
<p>3. อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน ● ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/รายปี : ตามประเภทบัตร** ● ค่าติดตามทวงถามหนี้ : (กรณีมียอดค้างชำระตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป) : <ul style="list-style-type: none"> - 50 บาทต่อรอบบัญชี (กรณีค้าง 1 รอบบัญชี) และ 100 บาทต่อรอบบัญชี (กรณีค้างมากกว่า 1 รอบบัญชี) - ค่าติดตามทวงถามหนี้มีผลตั้งแต่ 12 กันยายน 2564 โดยจะเริ่มเรียกเก็บ สำหรับยอดครบกำหนดชำระตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2564 	
<p>4. ค่าบริการการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน : ไม่เกิน 2.5% ของรายการใช้จ่าย หรือการเบิกถอนเงินสดที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนกลางของบริษัทที่ธนาคารเป็นสมาชิก 	
<p>5. หน้าที่ของลูกค้าตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตกสิกรไทย</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ● ท่านจะต้องชำระหนี้ตามจำนวนในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต ไม่เกินกว่าวันที่ครบกำหนดชำระตามใบแจ้งหนี้ หากชำระหลังจากวันที่ครบกำหนดชำระท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีไม่เคยสมัครบัตรเครดิตมาก่อน หรือเคยเป็นผู้ถือบัตรเครดิต แต่ปัจจุบันยกเลิกบัตรเครดิตทั้งหมดแล้ว มีเงื่อนไขการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - หากผู้ถือบัตรสมัครบัตรเครดิตผ่านบริการ K PLUS ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตทางที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail address) ที่แจ้งไว้กับธนาคารในการสมัครบัตรเครดิตผ่านบริการ K PLUS - หากผู้ถือบัตรสมัครบัตรเครดิตผ่านช่องทางอื่น ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งรายการใช้บัตรเครดิตตามช่องทางที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในขณะสมัคร 2. กรณีลูกค้าปัจจุบันที่ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่ ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตให้ตามช่องทางที่ลูกค้าเลือกในขณะที่มีบัตรเครดิตครั้งล่าสุด และจะมีผลกับบัตรเครดิตทุกใบ รวมถึงบัตรเสริม ● หากท่านเป็นผู้ถือบัตรหลัก ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากบัตรเสริมทุกใบ ● ท่านจะต้องดูแลรักษาบัตรเครดิตและรหัสผ่านบัตรเครดิตเป็นอย่างดี และไม่เปิดเผยรหัสผ่านบัตรเครดิตหรือข้อมูลบัตรเครดิตไปยังบุคคลอื่น ● ภายหลังจากที่ท่านทราบว่าได้ทำบัตรเครดิตหายหรือถูกขโมย ท่านควรแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที เพื่อดำเนินการแก้ไขและตรวจสอบ ● ท่านต้องตรวจสอบรายการใช้บัตรเครดิตทุกเดือน หากไม่ได้รับใบแจ้งยอด, มีรายการไม่ถูกต้อง ท่านต้องแจ้ง/ทักท้วงมายังธนาคาร ● ท่านตกลงชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการบัตรเครดิตตามที่ระบุในประกาศของธนาคาร 	
<p>6. กรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตกสิกรไทย</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ● ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงลดวงเงิน หรือระงับ หรือเพิกถอนการใช้บัตรเครดิต ● ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหนี้ ● กรณีที่ท่านผิดนัด / ผิดสัญญา ทางธนาคารมีอำนาจในการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีอื่นๆ ที่ลูกค้ามีอยู่ เพื่อนำมาชำระหนี้ของลูกค้ายกเว้นค่าชำระอยู่ได้ ทั้งนี้ ธนาคารจะส่งหลักฐานการหักบัญชีให้ลูกค้าทราบ ● สิทธิในการหักกลบบทหนี้ : ธนาคารมีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเพื่อชำระหนี้คงค้างที่ท่านมีอยู่กับธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารจะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ลูกค้าทราบ (แจ้งรายละเอียดการหักบัญชีในใบแจ้งหนี้รอบบัญชีถัดไป) 	



<p>7. ความเสี่ยงที่สำคัญของผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตกสิกรไทย</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● หากท่านทำบัตรเครดิตหาย ท่านจะต้องรับผิดชอบชำระรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งอายัดบัตรเครดิต ● หากท่านมีปัญหาในการชำระยอดเงินคงค้างควรแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันทีเพื่อพิจารณาการผ่อนจ่ายในรูปแบบอื่น ● หากท่านมีปัญหารูปแบบอื่นดูรายละเอียดได้ที่ "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต"
<p>8. ข้อควรปฏิบัติ เมื่อลูกค้ามีความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของตนเอง</p>
<p>ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ K Contact Center 02-8888888 เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว</p>
<p>9. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตกสิกรไทย และช่องทางการติดต่อธนาคาร</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต ● กรณีที่ต้องชำระหรือมีการเรียกเก็บใดๆ ธนาคารจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบทุกครั้งก่อนถึงวันครบกำหนดชำระ ● กรณีที่ธนาคารได้รับชำระหนี้คืน ธนาคารจะแจ้งรายละเอียดการชำระหนี้ในใบแจ้งหนี้หรือบัญชีถัดไป ● กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ● หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.kasikornbank.com หรือ สอบถามได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือ K-Contact Center 02-8888888
<p>10. ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ</p>
<p>บัตรเครดิตร่วมพันธมิตร เช่น บัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย บัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้ บัตรเครดิต LINE POINTS</p>
<p>หมายเหตุ * วงเงินบัตรเครดิตที่ท่านได้รับอนุมัติ ธนาคารจะแจ้งไปพร้อมกับเอกสารแจ้งการอนุมัติบัตรเครดิต ** รายละเอียดขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร ซึ่งลูกค้าสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บัตรเครดิต ที่แนบมาพร้อมกัน ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564 เป็นต้นไป</p>
<p>คำเตือน : บัตรเครดิตเปรียบเสมือนการกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือบริษัท ท่านต้องชำระเต็มจำนวนมิฉะนั้น ท่านจะมีการค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดหนี้คงค้างตามใบแจ้งหนี้</p>